

*Bù Đốp ngày tháng 07 năm 2024*

**THAM LUẬN**

**Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ**

Kính thưa: .....

Lời đầu tiên, thay mặt Thường trực HĐND huyện Bù Đốp, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Thường trực tỉnh ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh và toàn thể quý vị đại biểu về tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

***Kính thưa hội nghị.***

Theo quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư - phát triển, tài chính - ngân sách, kinh tế - xã hội...

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, thực tiễn có nhiều bức bách, phát sinh thường xuyên cần được Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định ngay, nếu chờ đến kỳ họp thường lệ hàng năm (kỳ họp giữa năm và cuối năm) thì sẽ chậm trễ trong triển khai thực hiện, dẫn đến hiệu quả không đạt như mong muốn.

Vì vậy việc tổ chức kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp là cần thiết và phải được quan tâm. Tuy nhiên để kỳ họp chuyên đề của HĐND các cấp có chất lượng cao, tính thực thi cao và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương thì việc tìm giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các kỳ họp chuyên đề thời gian tới là một yêu cầu cấp thiết.

Qua quá trình tổ chức các kỳ họp chuyên đề, Thường trực HĐND huyện Bù Đốp mạnh dạn đưa ra một số Kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ như sau:

Muốn nâng cao chất lượng kỳ họp chuyên đề, điều quan trọng là phải lựa chọn các nội dung đúng và trúng thời điểm để xem xét, quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, chỉ đạo kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân cùng cấp, cũng như tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương thuộc thẩm quyền.

Khi đã xác định được nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề thì việc phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp chuẩn bị nội dung, dự thảo nghị quyết phải cẩn trọng, bài bản; bởi những vấn đề được xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề là những vấn đề khó khăn, phức tạp, mang tính chuyên sâu, trong khi đó thời gian tổ chức bị động (không dự báo trước), thời gian tổ chức kỳ họp ngắn.

Bên cạnh đó, vai trò điều hành chủ tọa kỳ họp phải khơi dậy được trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng nghị quyết có chất lượng; đồng thời sau kỳ họp, sau khi nghị quyết có hiệu lực, khâu đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng là cực kỳ cần thiết.

Mặt khác, chúng ta cần xác định việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân là hoạt động bình thường để đưa vào dự kiến chương trình công tác hàng năm. Để khắc phục tính bị động, gấp gáp về thời gian tổ chức kỳ họp, ảnh hưởng đến chất lượng kỳ họp, yêu cầu đặt ra đối với Thường trực Hội đồng nhân dân là phải chủ động từ sớm, từ xa, thống nhất với Ủy ban nhân dân về chương trình, nội dung, phân công nhiệm vụ, công tác chuẩn bị của kỳ họp chuyên đề. Việc điều hành kỳ họp phải có kịch bản cụ thể, khoa học, có trọng tâm, linh hoạt và ngắn gọn; chú trọng đến những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tăng cường trao đổi, đối thoại, tranh luận; tiến hành thảo luận tổ nếu cần thiết và tổ chức thảo luận kỹ tại hội trường.

Hội đồng nhân dân các cấp cần lưu ý tránh xem việc tổ chức kỳ họp chuyên đề như một thủ tục cần phải làm, bởi như vậy vừa đánh mất vai trò của Hội đồng nhân dân, lại ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều hành, chỉ đạo phát triển chung của địa phương. Sau kỳ họp phải kịp thời ban hành nghị quyết để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo...

Ngoài ra việc tổ chức kỳ họp chuyên đề cần chú trọng:

- Thường trực HĐND cần xem xét thấu đáo những nội dung có thể tại kỳ họp thường lệ không có đủ quỹ thời gian để thảo luận, xem xét sâu, cần dành thời gian thỏa đáng tại kỳ họp bất thường hoặc là những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách cần tổ chức một kỳ họp bất thường mà nếu chờ trình tại các kỳ họp thường lệ thì sẽ bị chậm.

- Các ban HĐND chủ động phối hợp, đồng hành với các cấp, ngành chuẩn bị những nội dung theo lĩnh vực được phân công. Trên cơ sở phân công của Thường trực, các ban HĐND cần chủ động, trực tiếp phối hợp với các cơ quan dự thảo nội dung để góp ý hoàn thiện dự thảo. Tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân về nội dung sẽ trình HĐND. Với cách làm này, các ban HĐND đã có thể vào cuộc ngay từ đầu, Ủy ban nhân dân cũng có cơ sở để tham vấn quan điểm của các ban HĐND.

- Xây dựng chương trình kỳ họp, chương trình điều hành của chủ tọa đảm bảo khoa học, hợp lý, giúp chủ tọa kỳ họp trong điều hành phân bố thời lượng phù hợp với thời gian kỳ họp, chủ động nghiên cứu sâu các nội dung sẽ điều hành. Chỉ đạo, phân công các ban và Văn phòng chuẩn bị các tài liệu thuộc chức năng của mình; gửi tài liệu đảm bảo thời gian để đại biểu nghiên cứu (chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Trên đây là nội dung tham luận của thường trực HĐND huyện Bù Đốp tại hội nghị. Thường trực HĐND huyện Bù Đốp mong muốn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các huyện thị trong tỉnh về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ.

***Một lần nữa Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp***

***Xin trân trọng cảm ơn./***